

ข้อมูลที่กำหนด

ท่านต้องอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนลงนามในคำแถลงฉบับนี้

ทางเลือกของท่านในการจัดการหนี้ที่ไม่สามารถชำระได้

พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของท่าน: เจ้าหน้าที่บางรายอาจใช้เวลาอย่างมากขึ้นเพื่อชำระเงิน ดกลงเจรจากันใหม่ในการชำระเงินคืน หรือยอมรับการชำระหนี้ในจำนวนที่น้อยลง

เจ้าหน้าที่บางรายมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับความยากลำบากทางการเงินซึ่งท่านสามารถนำมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาของท่านได้หากนครทริคอร์ทถึงเจ้าหน้าที่ของท่านและสอบถามเกี่ยวกับข้อบัญญัติเกี่ยวกับความยากลำบากทางการเงิน

ยื่นคำแถลงแสดงเจตนาที่จะยื่นคำร้องของลูกหนี้: การทำเช่นนี้จะระงับเจ้าหน้าที่พนักงานยึดทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีของท่าน ไม่ให้ดำเนินการเรียกคืนหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเป็นเวลา 21 วัน

ท่านสามารถใช้เวลานี้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของท่าน พิจารณาทางเลือกอื่นๆ หรือแสวงหาคำแนะนำได้

เสนอและทำข้อตกลงเรื่องหนี้สิน(DA):ข้อตกลงเรื่องหนี้สินเป็นข้อตกลงที่มีผู้ผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่านกับเจ้าหน้าที่ของท่านและซึ่งต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของท่านผู้บริหารข้อตกลงเรื่องหนี้สิน

จะเป็นผู้บริหารข้อตกลงนี้โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม ในการเสนอข้อตกลงเรื่องหนี้สินของท่าน สินทรัพย์ และรายได้จะต้องต่ำกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ท่านสามารถเสนอขอผ่อนชำระเป็นงวด

หรือจะชำระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียวซึ่งอาจมีจำนวนต่ำกว่ายอดเงินที่เป็นหนี้

ท่านจะได้รับการปลดปล่อยจากหนี้สินที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ในทันทีที่ท่านได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันและได้ชำระเงินทั้งหมดตามข้อตกลงของท่านชื่อของท่านจะปรากฏอยู่ในทะเบียนสาธารณะ (NPII)

ตลอดไปและจะอยู่ในบันทึกเครดิตทางการค้าเป็นเวลา 5 ปีหรือนานกว่านั้นในบางกรณี สำหรับข้อมูลและพันธะหน้าที่เพิ่มเติม โปรดดูย่อหน้า

“ความสามารถของท่านในการได้รับเครดิตและบริการบางอย่างอาจได้รับผลกระทบ”ในคอนท้ายของหน้านี้

เสนอและทำข้อตกลงการมีหนี้สินส่วนตัวส่วนบุคคล(PIA):ข้อตกลงการมีหนี้สินส่วนตัวส่วนบุคคลเป็นข้อตกลงที่มีผู้ผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่านและเจ้าหน้าที่ของท่านซึ่งต้องได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของท่าน

ข้อตกลงการมีหนี้สินส่วนตัวส่วนบุคคลต้องบริหารโดยทรัสต์ซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียม ข้อตกลงนี้ไม่มีขีดจำกัดของหนี้สินสินทรัพย์ หรือรายได้

ท่านสามารถเสนอที่จะชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ของท่านเป็นงวดหรือเป็นก้อนซึ่งอาจมีจำนวนต่ำกว่ายอดเงินที่ท่านเป็นหนี้ท่านจะได้รับการปลดปล่อยจากหนี้สินที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ในทันทีที่ท่านได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันและได้

ชำระเงินทั้งหมดตามข้อตกลงของท่าน ชื่อของท่านจะอยู่ปรากฏอยู่ในทะเบียนสาธารณะ (NPII) ตลอดไปและจะอยู่ในบันทึกเครดิตทางการค้าเป็นเวลา 5 ปีหรือนานกว่านั้นในบางกรณี

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน ทรัสต์ขึ้นทะเบียน ผู้บริหารข้อตกลงเกี่ยวกับหนี้ขึ้นทะเบียน หนี้สิน หรือนักบัญชี

บุคคลดังกล่าวจะสนทนากับท่านเกี่ยวกับทางเลือกของท่านและอาจสนทนากับเจ้าหน้าที่แทนท่าน

ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ข้างต้นหรือแหล่งแนะนำทางด้านการเงินโดยติดต่อ AFSA ที่หมายเลข 1300 364 785 หรือไปที่เว็บไซต์ www.afsa.gov.au

ผลที่ตามมาของการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อการล้มละลาย

ทรัสต์จะบริหารการล้มละลายของท่าน:ท่านอาจขอให้ทรัสต์ขึ้นทะเบียนบริหารการล้มละลายของท่านได้ หากท่านไม่เลือกทรัสต์ AFSA อาจขอให้ทรัสต์ที่ขึ้นทะเบียนรายใดรายหนึ่งเป็นทรัสต์ของท่าน

มีเจ้านักงานทรัสต์ (AFSA) จะเป็นทรัสต์ให้ท่านเอง เจ้าหน้าที่ของท่านสามารถเปลี่ยนทรัสต์ของท่านได้ ท่านต้องร่วมมือกับทรัสต์ของท่านตลอดเวลา

ท่านต้องแจ้งทรัสต์ของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานการณ์ส่วนตัวของท่าน (รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หรือรายได้) ทรัสต์ของท่านสามารถยุติระยะเวลาล้มละลายจาก 3 ปีเป็น 5 ปี หรือ 8

ปีก็ได้ในบางสถานการณ์ ตามปกติทรัสต์จะหักค่าธรรมเนียมการบริหารการล้มละลายของท่านจากทรัพย์สินหรือรายได้ที่เรียกคืนมาได้

สินทรัพย์ของท่านอาจถูกขาย: ท่านสามารถเก็บข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปในบ้านเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ (ตามมูลค่าสูงสุดที่กำหนดไว้)*และยานพาหนะ (ตามมูลค่าสูงสุดที่กำหนดไว้)*แต่สินทรัพย์อย่างอื่น-

รวมถึงบ้านของท่าน-อาจถูกทรัสต์ของท่านขายได้ ท่านไม่สามารถบังคับ เคลื่อนย้าย หรือจำหน่ายออนไลน์ทรัพย์สินใดๆ ภายในหรือภายนอกประเทศออสเตรเลีย หากท่านกระทำการดังกล่าว ท่านอาจถูกดำเนินคดีอาญา

รายได้การจ้างงาน และธุรกิจของท่านอาจได้รับผลกระทบ:หากรายได้ของท่านเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้* ท่านอาจถูกบังคับให้แบ่งส่วนรายได้ของท่านเพื่อนำมาสมทบ ท่านไม่สามารถเป็นกรรมการของ

และ/หรือเป็นผู้จัดการบริษัทได้ องค์กรวิชาชีพออกใบอนุญาตบางองค์กรอาจจำกัดหรือห้ามท่านประกอบการค้าหรือวิชาชีพอื่นๆ ต่อไป ท่านอาจไม่สามารถดำรงตำแหน่งงานราชการบางตำแหน่งได้

หากท่านทำธุรกิจหรือการค้าภายใต้ชื่อธุรกิจที่ไม่ใช่ชื่อของท่าน ท่านต้องแจ้งให้ทุกคนที่ท่านติดต่อด้วยทราบว่าท่านเป็นคนล้มละลาย หากท่านไม่แจ้ง ท่านอาจถูกดำเนินคดีอาญา

ท่านอาจไม่ได้รับการปลดปล่อยจากหนี้สินทั้งหมด:ในทันทีที่ท่านพ้นจากการล้มละลาย ท่านจะได้รับการปลดปล่อยจากหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันส่วนใหญ่ของท่าน (เช่น บัตรเครดิต เงินกู้ส่วนบุคคล บัตรร้านค้า)

หนี้บางประเภทไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของการล้มละลาย (เช่น หนี้สินที่เกิดจากการฉ้อฉล ค่าปรับ/โทษปรับ และหนี้เงินสนับสนุนบุตร) และท่านยังคงต้องชำระหนี้เหล่านี้ต่อไป หากหนี้มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

(เช่น หนี้จำนวนบ้านหรือหนี้จำนวนรถ) และท่านไม่ชำระเงินคืนอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ท่านนั้นสามารถยึดและขายทรัพย์สินเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ตามจำนวนที่ขาดไปถ้ามี จำนวนนี้จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของการล้มละลาย

ความสามารถของท่านในการเดินทางไปต่างประเทศจะได้รับผลกระทบ:ท่านจะไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้หากไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทรัสต์ของท่านและท่านอาจถูกขอร้องให้มอบ

หนังสือเดินทางของท่านให้ทรัสต์ของท่านเป็นผู้เก็บไว้ หากการล้มละลายของท่านอยู่ภายใต้การบริหารของเจ้าพนักงานทรัสต์ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าออกเดินทางไปยังประเทศ

ชื่อของท่านจะอยู่ในทะเบียนสาธารณะ (NPII) ตลอดไป:และจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกเครดิตทางการค้าเป็นเวลา 5 ปีหรือนานกว่านั้นในบางกรณี

ความสามารถของท่านในการขอเครดิตและบริการบางอย่างอาจได้รับผลกระทบ:ท่านอาจพบว่าเป็นการยากมากที่จะยืมเงินและซื้อของโดยใช้เครดิต ท่านอาจพบว่าเป็นการยากมากที่จะเช่าบ้าน ติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา

หรือโทรศัพท์โดยไม่มีเงินประกัน ธนาคารบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้ท่านเปิดบัญชีหรืออาจจำกัดวิธีที่ท่านใช้บัญชีของท่าน หากท่านได้รับเครดิต 3,000 ดอลลาร์หรือมากกว่านี้*

ท่านต้องแจ้งให้ผู้ให้เครดิตทราบว่าท่านเป็นบุคคลล้มละลาย หากท่านทำสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเช่าสินค้าใดๆ เป็นจำนวนเงินหรือมียอดเงินรวม 3,000 ดอลลาร์หรือมากกว่านี้*

ท่านต้องแจ้งให้ผู้ขายหรือเจ้าขอทรัพย์สินทราบว่าท่านเป็นบุคคลล้มละลาย หากท่านได้รับสินค้าและบริการโดยการให้ตัวแลกเงิน เชื้อ หรือตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงินหรือมียอดเงินรวม 3,000ดอลลาร์หรือมากกว่านี้*

ท่านต้องแจ้งให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการว่าท่านเป็นบุคคลล้มละลาย หากท่านได้รับสินค้าหรือบริการโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินเป็นจำนวนเงินหรือมียอดเงินรวม 3,000 ดอลลาร์หรือมากกว่านี้*

ท่านต้องแจ้งผู้จัดหาสินค้าหรือบริการว่าท่านเป็นบุคคลล้มละลาย หากท่านได้รับเงินหรือได้รับการชำระเงินเป็นจำนวนเงินหรือมียอดเงินรวม 3,000ดอลลาร์หรือมากกว่านี้* โดยการสัญญาว่าจะจัดส่งสินค้าหรือให้บริการ

ท่านต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าท่านเป็นบุคคลล้มละลาย หากท่านไม่เปิดเผยว่าท่านเป็นบุคคลล้มละลายในสถานการณ์เหล่านี้ ท่านอาจถูกดำเนินคดีอาญา

*นี่คือจำนวนเงินตามดัชนีและจะเพิ่มขึ้นตามงวด (โปรดดู มาตรา 304A ของพระราชบัญญัติล้มละลาย) สำหรับขีดจำกัดและจำนวนเงินปัจจุบัน โปรดดูหัวข้อ จำนวนเงินดัชนีที่ www.afsa.gov.au หรือโทรศัพท์ไปที่ AFSA ที่

1300 364 785 เพื่อขอสำเนาเอกสาร

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าได้รับและอ่านข้อมูลที่กำหนดไว้แล้ว

ลายมือชื่อ

วันที่(วันเดือนปี)